



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 0-26182323 ต่อ 1309,1316

ที่ นร 0203.04/ ๑ ๑๓๖๖

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอส่งวารสาร กบข.

เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 2 ข่าว ให้ กปต. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ที่ กบข. 6013/ว. ๒9๕5/2551

15 ธันวาคม 2551

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าว กบข.

เรียน ผู้แทนสมาชิก

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บทความ เรื่อง การลงทุนของ กบข. ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในคอลัมน์
สนทนากับเลขาธิการ กบข. จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4
ธันวาคม 2551
2. ข่าว กบข. เรื่อง กบข.แนะสมาชิกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการ 1 บัตรประหยัดหัวใจไทย

เนื่องด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีความประสงค์จะเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การลงทุนของ กบข. ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ เรื่อง
กบข. แนะนำสมาชิกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 1 บัตรประหยัดหัวใจไทย (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 2) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โอกาสนี้ กบข. จึงขอความร่วมมือท่านในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิก
ในสังกัดของท่านได้ทราบ ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
นางสาวกัญญา ศิริวรสาร โทร. 0 2636 1000 ต่อ 156

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณในความร่วมมือนมา ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางอมฤดา สุวรรณจินดา)

ผู้ช่วยเลขาธิการสายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ฝ่ายสื่อสารสมาชิกและประชาสัมพันธ์

โทร 0 2636 1000 ต่อ 156 โทร. 1179 กด 6

โทรสาร 0 2636 1691 e-mail : member@gpf.or.th

สนทนากับเลขาธิการ กบข.

ชุดที่ 49 การลงทุนของ กบข.ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551

ขณะนี้ผมได้รับคำถามมากมายทั้งจากสมาชิกและสื่อมวลชน เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กองทุนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแน่นอนว่าทุกหน่วยในระบบเศรษฐกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ ผมจึงขอสรุปภาพรวมประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเล่า สู่กันฟังในวันนี้ครับ

ประเด็นแรก คือ การที่เราต้องยอมรับว่าภาคการลงทุนในปีนี้มี ความผันผวนแรงมากที่สุดในรอบ หลายทศวรรษเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนของ กบข. ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย โดยคาดว่าในปี 2551 นี้ ผลการดำเนินงานของ กบข. น่าจะเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน ซึ่งเป็นครั้งแรกของกองทุนสำรองเลี้ยง และกองทุนบำนาญทั่วโลกที่ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้แยก เช่นเดียวกัน

โดยประเด็นต่อมา หากจะถามถึงผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนในต่างประเทศ พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในครั้ง นี้ ได้ส่งผลให้มูลค่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 50 ในขณะที่ ตลาดหุ้นแถบยุโรปและอเมริกาถึงจะเป็นต้นตอของปัญหาที่ได้รับผลกระทบประมาณร้อยละ 30 เท่านั้น เพราะที่บ้านเรามีปัจจัยเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศนั้น แท้จริงแล้วได้ช่วยให้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนเฉพาะในประเทศ เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีขนาดใหญ่ มีการลงทุนให้เลือกหลากหลาย ซึ่งเป็นไปตามหลักการ กระจายความเสี่ยงที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทครับ

อย่างไรก็ตาม จากภาวะวิกฤติชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งคาดว่าผลกระทบน่าจะต่อเนื่อง ไปอีกประมาณ 1-2 ปี กบข. ได้มีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อลดสัดส่วน การลงทุนในตลาดหุ้นในประเทศ ลงมาเหลือเพียงร้อยละ 7 ของพอร์ตการลงทุน และหันมาถือครองเงิน สดมากขึ้น ด้วยการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่ ดีในรูปของค่าเช่าที่ค่อนข้างคงที่และต่อเนื่อง เป็นกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่มีความ ผันผวนต่ำ

สุดท้ายนี้ ผมอยากฝากถึงสมาชิกทุกคนว่า สมาชิก กบข. ไม่ควรดูผลตอบแทนเป็นรายปี แต่ ควรดูผลตอบแทนสะสมช่วง 3 ปี 5 ปี เนื่องจากสมาชิก กบข. ได้รับผลตอบแทนสะสมเป็นรายปีทุกปี โดย สมาชิก กบข. ที่สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนช่วงปี 40-50 จะได้รับอัตราผลตอบแทนสะสม เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.24 ผลตอบแทนสุทธิย้อนหลัง 3 ปี (ปี 48-50) อยู่ที่ร้อยละ 6.47 และย้อนหลัง 5 ปี (ปี 46-50) อยู่ที่ร้อยละ 6.61 ครับ

วิสิฐ ตันติสุนทร

กบข. แนะนำสมาชิกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 1 บัตรประหยัดทั่วประเทศ

กบข. แนะนำสมาชิกที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเทศกาล แสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดพิเศษ พร้อมทั้งสิทธิพิเศษล่าสุดซีอีดีบุ๊คเซ็นเตอร์มอบส่วนลดพิเศษร้อยละ 15 สำหรับหนังสือการ์ตูนความรู้และวรรณกรรมเยาวชน

นางอมฤตา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์จากบัตรสมาชิก กบข. ในโครงการ 1บัตรประหยัดทั่วประเทศว่า ในช่วงเทศกาลต่างๆที่กำลังจะมาถึงนี้ สมาชิกที่ประสงค์จะซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือสถานประกอบการใด โปรดสังเกตสัญลักษณ์ "ยินดีให้ส่วนลดสมาชิก กบข." ที่บริเวณจุดจำหน่ายหรือจุดชำระเงินทุกครั้งก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงบัตรสมาชิก กบข. และรับส่วนลดพิเศษตั้งแต่ร้อยละ 5-50 จากร้านค้าและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด "โครงการ 1 บัตรประหยัดทั่วประเทศ" ร่วมกับร้านหนังสือซีอีดีบุ๊คเซ็นเตอร์ นำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. เมื่อเลือกซื้อหนังสือประเภทการ์ตูนความรู้หรือวรรณกรรมเยาวชนของสำนักพิมพ์ซีอีดีที่ร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ 15 เพียงแสดงบัตรสมาชิก กบข. เฉพาะภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น สมาชิกที่สนใจสามารถใช้สิทธิของท่านได้แล้ววันนี้ที่ร้านซีอีดีบุ๊คเซ็นเตอร์และบู๊ควาไรตี้กว่า 300 สาขาทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือทางเว็บไซต์ กบข.ที่ www.gpf.or.th เมนู สวัสดิการ